

Số: 10 /NQ-HĐND

Cái Răng, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân quận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân quận Cái Răng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 cùng với việc thực hiện chủ đề năm 2024 và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo thẩm tra của hai Ban của Hội đồng nhân dân quận; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận; phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận thống nhất với kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận với những nội dung cơ bản sau:

Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức chỉ đạo, điều hành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế về sản xuất đạt kế hoạch đề ra; tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm đúng mức, công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tuyên truyền, cổ vũ ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của thành phố và quận đến mọi tầng lớp nhân dân và trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời góp phần ổn định đời sống cho nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính có

nhiều tiến bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thủ tục hành chính ngày càng đơn giản hóa, cũng như hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng hiệu quả. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các dịp lễ, sự kiện trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, khó khăn, như: Tình hình kinh tế mặc dù tăng nhưng vẫn còn chậm ở một số ngành, lĩnh vực; một số chỉ tiêu thu ngân sách chưa đạt yêu cầu, nhất là thu tiền sử dụng đất. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Mặc dù đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng đến nay chưa thu hút mới đầu tư các dự án ngoài ngân sách.

Tình hình sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà không phép, sai phép vẫn còn xảy ra; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, còn phát sinh hồ sơ trễ hẹn.

Tình hình dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tuy được kiểm soát nhưng có chiều hướng gia tăng. Hệ thống các thiết chế và cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể thao chưa được xây dựng kịp thời, nhất là các nhà văn hóa khu vực, các khu thể dục thể thao cấp quận và phường.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận tuy được giữ vững ổn định và giảm ở nhiều mặt nhưng còn diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự; tệ nạn xã hội; trộm cắp tài sản; vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Ủy ban nhân dân quận đề ra và hai Ban Hội đồng nhân dân quận kiến nghị trong báo cáo thẩm tra; đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân quận theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là là nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp đô thị

- Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, cần quan tâm rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp đô thị. Phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế; thu hút vốn đầu tư;

khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất. Tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận trong sản xuất, kinh doanh, thương mại; kiểm soát giá cả hàng hóa.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường kiểm soát, tiêm phòng và nắm chặt tình hình để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; sớm triển khai kế hoạch hỗ trợ nông dân di dời cơ sở chăn nuôi ở các khu vực không được phép chăn nuôi. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, gia cố các đê bao cống đập có nguy cơ sạt lở để chủ động phòng tránh có hiệu quả.

2. Thường xuyên phân tích, đánh giá các nguồn thu, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách, nhất là tiền sử dụng đất; tăng cường quản lý điều hành chi ngân sách hiệu quả

- Tiếp tục triển khai các giải pháp thu và chống thất thu thuế, nhất là xử lý nợ đọng các loại thuế, tập trung khai thác nguồn thu và thu các khoản thu quan trọng có tỷ lệ điều tiết ngân sách cao.

- Tăng cường tuyên truyền kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho người dân để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo nhu cầu. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tháo gỡ khó khăn trong công tác giao nền tái định cư cho gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng các dự án được bố trí tái định cư vào khu Tái định cư quận Cái Răng. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện chi hỗ trợ cho các hộ dân tái định cư theo giá giao nền được phê duyệt đối với dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

- Các cơ quan, đơn vị cấp quận và phường tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, nhất là chủ động rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương. Triệt để thực hành tiết kiệm trong hội nghị, hội thi, hội thao, hội diễn, tập huấn, lễ hội, khánh tiết,... hạn chế các khoản chi thường xuyên phát sinh ngoài dự toán để đảm bảo nguồn cân đối cho các nhiệm vụ chi đã được Hội đồng nhân dân quận phân bổ từ đầu năm 2024.

3. Chủ động rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 bảo đảm giải ngân đạt tỷ lệ thành phố giao; triển khai tốt các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, thành phố; khẩn trương lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thu hút đầu tư được thành phố giao

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm bảo giải ngân đạt tỷ lệ từ 96% trở lên. Tăng cường kiểm tra tiến độ khối lượng, chất lượng công trình xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư có kế hoạch giám sát thật cụ thể để theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình đúng thời hạn hợp đồng.

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án do Trung ương, Thành phố đầu tư trên địa bàn, nhất là di dời bãi rác số 8 thuộc dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, phía đông giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Cái Răng (giai đoạn 2) và các khu quy hoạch kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Kiểm tra, nhắc nhở các chủ đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hoàn thiện hạ tầng và thực hiện thủ tục giao đất bố trí tái định cư, giao đất để đầu tư các công trình xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế,...).

4. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ quan đô thị

- Tổ chức thực hiện, quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quận; phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, nhắc nhở chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quận.

- Khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy chế quản lý kiến trúc và Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn quận Cái Răng và lập quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 theo quy hoạch phân khu quận Cái Răng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đô thị. Kịp thời kiểm tra, kiên quyết xử lý xây dựng trái phép, không phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, đất bãi bồi, kênh, sông, rạch, đất công...; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cơ quan quản lý xây dựng và Ủy ban nhân dân các phường trong việc quản lý trật tự đô thị.

- Quản lý chặt chẽ công tác chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng. Kịp thời khắc phục, sửa chữa kịp thời các đoạn đường giao thông bị hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông, nhất là thời điểm vào mùa mưa, lũ.

5. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường

- Triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; đảm bảo tài nguyên đất đai được bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả và phù hợp với tình

hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng đất sai mục đích.

- Tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dự án ngoài ngân sách có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý. Giám sát chặt chẽ công tác thu gom và vận chuyển xử lý rác trên địa bàn từng phường.

6. Phát triển văn hoá - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân

- Ưu tiên xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án về giáo dục và đào tạo đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ việc tổ chức dạy học.

- Theo dõi chặt tình hình dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hiệu quả các phương pháp điều trị. Duy trì thực hiện các hoạt động tuyên truyền dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; mô hình bác sĩ gia đình, hoàn thành hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; thực hiện vận động Bảo hiểm y tế toàn dân, đạt chỉ tiêu thành phố giao. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất, phấn đấu không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

- Tuyên truyền, cổ động tạo sức hút và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch kỷ niệm ngày lễ, sự kiện của đất nước, thành phố, của quận. Triển khai các biện pháp “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”. Tập trung xây dựng các phường đạt tiêu chí “Phường đô thị văn minh” để góp phần xây dựng “Quận đô thị văn minh”. Khẩn trương lập thủ tục trình Hội đồng nhân dân quận cho chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực Văn hóa.

- Thực hiện tốt chính sách chăm lo, chi trả trợ cấp cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), thăm viếng tặng quà các đối tượng chính sách. Hoàn thành công tác xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo. Tăng cường giải quyết việc làm, quản lý lao động việc làm, kiểm tra việc thực hiện luật lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở dịch vụ công, cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, kiểm tra hiệu quả các dự án vay vốn giải quyết việc làm.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của thành phố, quận và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai thực hiện nghiêm, công khai kịp thời các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, tất cả thủ tục hành chính được lưu hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định, chế độ chính sách, mục tiêu đề ra.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra, kiểm tra

- Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản có hiệu lực pháp luật; duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng của người dân tại các dự án, những vướng mắc trong việc xây dựng trái phép trên địa bàn quận; tiếp nhận và xử lý kịp thời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch thanh tra nhằm kịp thời chấn chỉnh không để xảy ra vi phạm.

9. Công tác tôn giáo - dân tộc

Tiếp tục triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc trong toàn hệ thống chính trị và đồng bào dân tộc. Vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

10. Tiếp tục giữ vững và ổn định, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận

- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; tập trung thực hiện các biện pháp, phương án, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, theo dõi nắm chặt tình hình trong các tôn giáo, dân tộc kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ nhằm đảm bảo an

ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; chủ động phát hiện, có kế hoạch quản lý vũ khí, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.

11. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Tăng cường công tác xét xử, hạn chế án tồn đọng, giảm tỷ lệ án bị chính, sửa. Giảm số lượng án chưa có điều kiện thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự quận. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án quận. Tăng cường công tác kiểm sát xét xử và thi hành án. Không để xảy ra tham nhũng, vi phạm pháp luật đối với cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự quận theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể đồng viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Cái Răng, khóa XII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- Sở Tư pháp TP Cần Thơ;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- TT QU, HĐND, UBND, UBMTTQ quận;
- Hai Ban HĐND, đại biểu HĐND quận;
- Các ban ngành, đoàn thể quận;
- Thường trực HĐND, UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vương Công Khanh